



ประกาศคณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้
เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน

ตามประกาศคณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการศาสตร์ จึงขอประกาศ ดังนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครเพื่อคัดเลือกและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้นนี้ คณะกรรมการศาสตร์ ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรายนั้น เป็นผู้ที่ไม่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก

(ข) ผู้ที่สมัครคัดเลือก ภายในวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้แล้วแต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิคัดเลือกตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับงานกา
เจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ งานกาเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีโค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓-๘๓๔ ภายในวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก คณะกรรมการศาสตร์ จะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมต่อไป แต่ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิรับการคัดเลือกในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์มนตรีนา สามารถ)
คณบดีคณะกรรมการศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้
เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เลขที่สมัครคัดเลือก	คำนำ ชื่อ-สกุล
๑	นายธีรวิทย์ กาปัญญา
๒	นายฉันทพงษ์ บุญป่อง
๓	นางสาวบุษกร คำโฮม
๔	นายคมทัศน์ ทศวา
๕	นางสาวภัทราจิตร แสงสว่าง
๖	นางสาววรรณภา สุทธิประภา
๗	นางสาวเคียงขวัญ อักษรวงศ์
๘	นายดุสิต จักรศิลป์
๙	นางสาวจิตภินันท์ เจริญรุ่งเรือง
๑๐	นายจิติ ราศีกุล